

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๒ นาฬิกา

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์ จากนั้นได้อนุญาตให้สมาชิกฯ พรีกษาหารือ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๗

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลำดับ คือ

๑. กระทู้ถาม ของ นายศรีณัฐวุฒิ ศรีณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย เรื่อง การแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ตามนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายสันติ พร้อมพัฒน์) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

๒. กระทู้ถาม ของ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เรื่อง การกำจัดขยะทะเลและขยะพลาสติกในทะเลต่อกรณีการเสียชีวิตของพะยูนมาเรียม โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) เป็นผู้ตอบ

๓. กระทู้ถาม ของ นายประสงค์ บุรณ์พงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลป่าคำหลาย จังหวัดมุกดาหาร จากการทำเหมืองแร่หรือระเบิดหินของบริษัทเอกชน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ) เป็นผู้ตอบ

ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลำดับ คือ

๑. กระทู้ถาม ของ นายจารึก ศรีอ่อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดจันทบุรี พรรคอนาคตใหม่ เรื่อง ประชาชนถูกฟ้องขับไล่พื้นที่ทำกินบ้านคลองชัน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) เป็นผู้ตอบ

๒. กระทู้ถาม ของ นายक्रमานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย เรื่อง การสำรวจเพิ่มเติมเพื่อมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๓. กระทู้ถาม ของ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคอนาคตใหม่ เรื่อง กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กระทู้ลำดับที่ ๒ - ๓ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายสันติ พร้อมพัฒน์) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้ง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้ที่ประชุมทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันพุธที่ ๒๘ และวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากรัฐสภาเป็นเจ้าภาพในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

ที่ประชุมรับทราบ

ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้นำระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ

๑. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๑)

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายคมเดช ไชยศิรามงคล เป็นกรรมาธิการแทน นายวรารักษ์ พันธุ์ศิลา

๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำ ขอย้ายเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน นับแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ (ในระเบียบวาระที่ ๗.๒)

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาศึกษา เรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน

ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ก่อนที่สมาชิกฯ จะอภิปราย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. รองศาสตราจารย์วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ และนายเจษฎา อนุจारी ผู้แทนองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๔

ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันดำเนินการประชุม ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และผู้แทนตอบชี้แจง ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ

เลิกประชุมเวลา ๒๑.๑๖ นาฬิกา

๑.

(นายสรศักดิ์ เพียรเวช)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักวิทยบริการการประชุมและชวเลข

กลุ่มงานรายงานการประชุม

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒

www.parliament.go.th

